

## นโยบายการพัฒนาด้านความยั่งยืน

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลการดำเนินงาน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์พลังงานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาสังคมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนและเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาและขยายธุรกิจพลังงานในรูปแบบพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) พร้อมทั้งการสร้างความสำเร็จด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG: Environment Social and Governance) และกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานในระดับโลกได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

### **กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน**

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพลังงาน และการให้บริการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ รวมทั้งมุ่งเน้นการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลังงานให้มีความสะดวก (Facilities) ปลอดภัย (Safety) และเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก (Global Standard) ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขนส่งก๊าซ LPG จากแหล่งพลังงาน ขั้นตอนการบรรจุก๊าซ LPG การขนส่ง และการใช้งานก๊าซ LPG ของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ลดผลกระทบและความเสี่ยงทั้งในส่วนของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการดำเนินงานให้น้อยที่สุด พร้อมกันนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Validation) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานระดับโลกได้ในอนาคต

### **เป้าหมายด้านความยั่งยืน**

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความท้าทายต่อธุรกิจที่หลากหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (New Normal) ดังนั้นบริษัทฯ ต้อง

ปรับตัวและพัฒนา รูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนา รูปแบบการดำเนินงานเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตั้งแต่การกระบวนการจัดหา คลังเก็บก๊าซ การจัดบรรจุก๊าซ LPG การขนส่ง และการบริการหลังการขาย ทั้งลูกค้ากลุ่มครัวเรือน (Cooking) โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) และสถานีบริการก๊าซ LPG (Automotive) เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับลูกค้า

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจพลังงานในรูปแบบพลังงานสีเขียว (Green Energy) เพื่อสร้างความสมดุลสำหรับธุรกิจพลังงาน และบูรณาการผลการดำเนินธุรกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน